
“ดี-แลนดฯ” ชี ้อสังหาฯ ครึ่งปีแรกยังทรงตัว เผย

แผนครึ่งปีหลังเตรียมรุกเต็มสูบทุกเซกเมนต

ภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพยในชวงครึ่งแรกของ 2560 ที่ผานมา เรียกไดวายังอยูในชวงของการชะลอตัวอยางตอ

เน่ืองนับตัง้แตปี 2558 สืบเน่ืองมาจากปัจจัยลบตางๆ ที่เขามากระทบตลาด ไมวาจะเป็นเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจ

โดยรวมที่ยังไมฟ้ืนตัวอยางชัดเจน ปัญหาดานตนทุนที่เพิ่มขึ้นทัง้ราคาที่ดิน วัสดุกอสราง และการขาดแคลนแรงงาน

กอสราง รวมถึงปัญหาหน้ีครัวเรือนที่ยังคงอยูในระดับสูง ซึ่งสงผลใหเกิดการปฏิเสธสินเชื่อในระดับสูงเชนกัน และ

นัน่เป็นตัวแปรสําคัญในการผลักดันใหธนาคารตางๆ ทวีความเขมงวดในการปลอยสินเชื่อใหกับลูกคารายยอย รวม

ถึงผูประกอบการที่เป็นรายกลางและรายเล็กดวย

อยางไรก็ดี แมวาภาพรวมตลาดในตอนน้ีจะมีปัจจัยลบคอนขางมาก แตก็ยังมีปัจจัยบวกที่คอยสนับสนุนอยูเชนกัน

ซึ่งก็มาจากการลงทุนของภาครัฐที่เริ่มมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นในชวงปลายไตรมาส 2 ที่ผานมา โดยเฉพาะการผลัก

ดันการพัฒนาโครงขายคมนาคมพื้นฐาน และการพัฒนาพื้นที่ในเขตเศรษฐกิจตางๆ ใหมีความชัดเจนมากขึ้น เชน

การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) การพัฒนามอเตอรเวย รถไฟ

ความเร็วสูงกรุงเทพ-ระยอง รถไฟรางคู การขยายทาเรือแหลมฉบังเฟส 3 การปรับสนามบินอูตะเภาใหเป็นสนามบิน

นานาชาติ การเรงรัดโครงการรถไฟฟ าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่จะเขามาชวยสรางความเชื่อมัน่ในการ

ลงทุนจากภาคเอกชนใหเพิ่มยิ่งขึ้น

ศิริพงษ สมบูรณ กรรมการผูจัดการ บริษทั ดี-แลนด กรุป จํากัด กลาวถึงภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพยในชวงครึ่ง

แรกของปี 2560 วา นับวาเป็นอีกหน่ึงปีที่มีความทาทายเป็นอยางมากสําหรับผูประกอบการ เน่ืองจากภาพรวม

เศรษฐกิจทัง้ประเทศยังไมมีสัญญาณการฟ้ืนตัวอยางชัดเจน และยังมีปัจจัยลบหลักอยางภาวะหน้ีครัวเรือนที่อยูใน

ระดับสูงคอยรบกวนอยู ซึ่งภาพรวมของดี-แลนด กรุป เมื่อเทียบชวง 6 เดือนแรกของปีน้ี (มกราคม-มิถุนายน 2

560) กับชวงเดียวกันของปีที่ผานมา (มกราคม – มิถุนายน 2559) พบวาบริษทัฯ มียอดขายอยูในระดับที่ใกลเคียง

กัน แตในขณะที่ยอดรับรูรายไดลดลงประมาณ 10% สืบเน่ืองมาจากในชวงไตรมาสสองของปี 2559 ตลาด

อสังหาริมทรัพยไดรับแรงกระตุนจากภาครัฐในเรื่องคาธรรมเนียมโอนและคาจดจํานอง 0.1% แตในขณะที่ครึ่งแรกปี

2560 กลับไดรับผลกระทบจากหน้ีครัวเรือน รวมทัง้ความเขมงวดและลาชาในการปลอยสินเชื่อลูกคารายยอยของ

ธนาคาร ทําใหบริษทัฯ ตองหันมาประเมินสถานการณโดยตลอดเพื่อใหสามารถตอบรับกําลังซื้อและภาวะเศรษฐกิจได

ทัน ซึ่งในปีน้ีบริษทัฯ ไดวางแผนธุรกิจแบบการกระจายการลงทุนในทําเลศักยภาพตางๆ โดยแบงเป็นการพัฒนา

อสังหาริมทรัพยออกเป็นประเภทที่อยูอาศัย (Residential) ทัง้แนวราบและคอนโดมิเนียมประมาณ 70%
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อสังหาริมทรัพยเพื่อการคาและการลงทุน (Product For Investment) อีกประมาณ 20 % และอสังหาริมทรัพย

ประเภทเชาที่สรางรายไดประจํา (Recurring Income) อีก 10%

“แผนธุรกิจที่บริษทัฯ ไดดําเนินการไปแลวในชวงครึ่งแรกของปี 2560 คือการเริ่มกระจายการลงทุนไปยังพื้นที่โซน

เศรษฐกิจสําคัญของประเทศอยางโซนภาคตะวันออกใหมากขึ้น ประกอบดวย โซนศรีราชา ที่ไดเริ่มเขาไปตัง้แตปี 2

558 โดยในตนปีน้ีไดเปิดตัวโครงการ “ดีคอมเพล็กซ ดีทาวน 3” ซึ่งเป็นโครงการทาวนโฮมและอาคารพาณิชยบน

เน้ือที่ 3 ไร มูลคาโครงการ 120 ลานบาท ซึ่งตัง้อยูภายในโครงการมิกซยูส ดีทาวน-สวนเสือศรีราชา ซึ่งเป็น

Product Innovation ใหมของบริษทัฯ และนอกจากน้ี ยังไดเริ่มขยายตลาดเขาไปยังจังหวัดระยอง ซึ่งอยูในเขต

เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยเริ่มพัฒนาโครงการใหมในชื่อ “บานดี เดอะวัลเลย ปลวกแดง” มูลคา

โครงการรวมประมาณ 681 ลานบาท ชูจุดเดนในเรื่องของทําเลที่อยูใกลนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรนซีบอรด (Eastern

Seaboard) ซึ่งเป็นแหลงงานขนาดใหญและมีการขยายเพื่อรองรับ EEC ซึ่งคาดวาจะเปิดตัวโครงการดังกลาว

ประมาณไตรมาส 3 ของปีน้ี”

ดานแผนธุรกิจที่วางไวในชวงปลายปี 2560 น้ี ศิริพงษ กลาววา ในสวนของทําเลเดิมในโซนพระราม 2 – สมุทร

สาคร ซึ่งบริษทัฯ เป็นผูนําอยูนัน้ก็จะมีการเดินหน าพัฒนาโครงการ “The Proud พระราม 2-พันทายนรสิงห” ในเฟส

ที่ 2 ในรูปแบบบานเดี่ยวสไตลใหมในราคาที่ใกลเคียงบานแฝดที่อยูในทําเลเดียวกัน แตไดพื้นที่ใชสอยที่มากกวา ใน

ราคาเริ่มตนที่ 3.99 ลานบาท รวมทัง้การขยับขยายการลงทุนไปยังพื้นที่โซนกรุงเทพและภาคตะวันออกเพิ่มขึ้นจาก

ชวงตนปีที่ผานมา ซึ่งขณะน้ีไดมีการซื้อที่ดินที่ศรีราชาและโซนบางบัวทองเพิ่มเติม โดยอยูในระหวางการศึกษาความ

เป็นไปไดโครงการ คาดวาทัง้ 2 แปลงน้ี จะเริ่มเปิดตัวในชวงไมเกินไตรมาส 2 ของปี 2561

นอกจากน้ีบริษทัฯ ยังมีแผนการตอยอดไลฟ สไตลมอลล “พอรโต ชิโน” (Porto Chino) ไปยังพื้นที่อื่นที่มีศักยภาพ

โดยตัง้เป าจะเปิดตัวใหทันในชวงปลายปีน้ี รวมถึงไดมีการศึกษาความเป็นไปไดในธุรกิจใหมๆ ที่เป็นรายได

ประจําเพื่อแตกไลนธุรกิจซึ่งจะเป็นการสรางความมัน่คงและยัง่ยืนใหกับบริษทัฯ ในอนาคต โดยในปีน้ีไดตัง้เป ายอด

ขายที่ 1,200 ลาน และเป ารายไดที่ 1,000 ลาน ซึ่งใกลเคียงกับรายไดในปีที่ผานมาซึ่งอยูที่ 900 ลานบาท

“สําหรับภาพรวมอสังหาริมทรัพยในชวงปลายปีน้ี มองวาปัจจัยบวกจะมาจากการที่รัฐบาลผลักดันโครงการเมกะโปร

เจกตตางๆใหเกิดขึ้นอยางจริงจัง รวมไปถึงตัวเลขการสงออกที่เติบโตดีขึ้นในรอบหลายๆ ปี และการทองเที่ยวที่ยัง

เป็นฟันเฟืองหลักที่สําคัญ ทําใหมีความเชื่อมัน่วาการลงทุนของภาคเอกชนจะมีแนวโนมที่ดีขึ้น สวนปัจจัยลบยังคง

เป็นภาระหน้ีครัวเรือนและความเขมงวดของธนาคาร ซึ่งยังเป็นปัญหาหลักของผูประกอบการอสังหาริมทรัพย รวม

ถึงกฎหมายที่ดินและสิ่งปลูกสรางที่มีผลกระทบทัง้ดานบวกและดานลบ ซึ่งนับเป็นปัจจัยที่ทาทายผูประกอบการที่จะ

ตองมีการเตรียมความพรอมและปรับกลยุทธธุรกิจใหทันกับกฎหมายใหมๆ ที่จะออกมาในอนาคต” ศิริพงษ กลาวทิง้

ทาย


